



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร.๐๒-๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/พิเศษ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สปต. อสช. ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สปช.๑-๘

ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. ได้สรุปประเด็นการประชาสัมพันธ์จากการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยในการนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมายังคณะกรรมการศูนย์ฯ ตามแบบรายงาน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจะได้นำเข้าในการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และในการประชุม กกก. IOC

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	แผนการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล และมาตรการฟื้นฟู เยียวยา	<p>๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และประชาชน</p> <p>๒. สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางว่ารัฐบาลมีมาตรการป้องกันอย่างไร?</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ที่รัฐได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ (การยื่นขอความช่วยเหลือไม่มีกำหนด)</p> <p>๔. สัมภาษณ์รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลในพื้นที่ประสบอุทกภัย และทำข่าวส่งมายัง สทท.และ สวท. ส่วนกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป</p>
๒.	ภัยหนาว / ไฟป่า และหมอกควัน	<p>๑. รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพสุภาพ</p> <p>๒. รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา (ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th)</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า (วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เน้นในพื้นที่ สปข.๓</p> <p>๔. รณรงค์ป้องกันไฟป่าช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน</p>
๓.	ยาเสพติด	๑. สัมภาษณ์ตำรวจ หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแต่ละ

		<p>พื้นที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ</p> <p>๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p>
๔.	ขยายผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี	<p>- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอินเดีย) โดยการเขียนบทความ เขียนข่าว ในประเด็นผลสำเร็จของการเยือนต่างประเทศ การทำ MOU การลงทุน และการท่องเที่ยว</p>

หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวันวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕**